

THÀNH PHỐ

# Tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất tỉnh

Xác định mục tiêu giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng, những năm qua, thành phố Thái Bình đã tập trung nguồn lực thực hiện công tác giảm nghèo, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo trên địa bàn. Năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo là 2,62% đến năm 2020 giảm xuống còn 1,31%, thấp nhất tỉnh.



Ban vận động quỹ Vì người nghèo phường Kỳ Bá trao tặng hộ nghèo xây nhà.

Để đạt được kết quả đó, hàng năm UBND thành phố đã thành lập và thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình giảm nghèo trên địa bàn; chỉ đạo 19/19 phường, xã thành lập ban chỉ đạo giảm nghèo của địa phương. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo, kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại 100% các phường, xã. Trong quá trình thực hiện mục tiêu giảm nghèo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện tốt công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trong đó tập trung tìm hiểu rõ nguyên nhân nghèo và nguyện vọng của từng hộ nghèo để có giải pháp hỗ trợ cụ thể, phù hợp; thường xuyên cử cán bộ tới tận thôn, tổ dân phố, hộ gia đình nắm bắt tình hình thực tế. Đồng thời, hướng dẫn các địa phương cách thức triển khai, thường xuyên tham mưu cho thành phố thành lập các đoàn kiểm tra việc thực hiện các chính sách, dự án tại cơ sở để kịp thời phát hiện tồn tại, vướng mắc trong nhiệm vụ giảm nghèo. Nhờ vậy mà công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố những năm qua đều mang lại kết quả chính xác, đúng người,

đúng đối tượng. Bên cạnh đó, công tác truyền thông đã giúp người dân nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc thực hiện chương trình, huy động được sự ủng hộ của nhân dân với chương trình giảm nghèo bền vững; nhất là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của từng thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo trong việc nỗ lực, phấn đấu vượt khó, vươn lên thoát nghèo, bảo đảm ổn định cuộc sống gia đình. 5 năm qua, UBND thành phố, Ban Chỉ đạo giảm nghèo thành phố đã ban hành 89 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực

hiện. Hàng năm, UBND thành phố phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn về quy trình rà soát hộ nghèo, giải quyết việc làm, trợ vốn sản xuất, kinh doanh. Tuyên truyền nhân dân không trông chờ, ỷ lại, thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Cùng với đó, hiện thực hóa bước chuyển về giảm nghèo đa chiều, chú trọng bảo đảm hỗ trợ về giáo dục, dạy nghề gắn với tạo việc làm, y tế, nhà ở, nước sạch và vệ sinh môi trường, phương tiện tiếp cận thông tin...

nghèo tự vươn lên nâng cao đời sống, thoát nghèo bền vững. Đặc biệt, chính sách cho vay vốn tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đã phát huy hiệu quả. 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu vay vốn đều được tiếp cận với nguồn vốn vay sản xuất, kinh doanh, học sinh, sinh viên, nước sạch và vệ sinh môi trường. 5 năm qua, đã hỗ trợ trên 920 lượt hộ vay vốn, với số tiền trên 1.344 tỷ đồng. Đồng thời, lựa chọn các ngành nghề được xem là lợi thế của từng địa phương. Đã triển khai mô hình giảm nghèo với dự án phát triển trồng cây đinh lăng lá nhỏ và cây bưởi Tân Lạc cho 82 hộ dân xã Vũ Lạc, trong đó 41 hộ nghèo, 34 hộ cận nghèo, 7 hộ mới thoát nghèo. Qua đó đã hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo được tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, giống cây trồng, phân bón hữu cơ, dụng cụ sản xuất.

Với những giải pháp đa dạng và cách làm phù hợp, công tác giảm nghèo của thành phố đã đạt được những kết quả tích cực. Thời gian tới, trên cơ sở hỗ trợ của trung ương và tỉnh, thành phố tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác giảm nghèo bền vững theo hướng tập trung khai thác các nguồn lực; chú trọng nâng cao thực chất đời sống người dân; giải quyết việc làm, trợ vốn sản xuất, kinh doanh. Tuyên truyền nhân dân không trông chờ, ỷ lại, thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Cùng với đó, hiện thực hóa bước chuyển về giảm nghèo đa chiều, chú trọng bảo đảm hỗ trợ về giáo dục, dạy nghề gắn với tạo việc làm, y tế, nhà ở, nước sạch và vệ sinh môi trường, phương tiện tiếp cận thông tin...

MINH NGUYỄN



Đưa nghề may về nông thôn, giúp việc làm, giảm tỷ lệ hộ nghèo cho người dân. Trong ảnh: Cơ sở May xã Vũ Lạc (thành phố Thái Bình) tạo việc làm cho lao động địa phương.

Mặc dù mỗi bước vào thị trường thực phẩm ăn nhanh (Fastfood) nhưng các sản phẩm của Công ty TNHH Liên Hạnh (cụm công nghiệp thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư) đã nhanh chóng khẳng định được thương hiệu và chiếm lĩnh thị trường. Có được sự thành công đó, một trong những nguyên nhân chính là doanh nghiệp đã coi trọng việc đưa máy móc, công nghệ hiện đại vào sản xuất tăng hàm lượng khoa học công nghệ cho sản phẩm. Trước đây, nhiều người biết đến Công ty TNHH Liên Hạnh là doanh nghiệp có tên tuổi lớn trong lĩnh vực thu mua, chế biến, xuất khẩu gạo. Tuy nhiên, hơn một năm trở lại đây, Liên Hạnh còn được biết đến bởi các sản phẩm chế biến từ gạo như bún, phở mang thương hiệu Vione. Ông Trần Hữu Hạnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Liên Hạnh cho

## Tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm bằng hàm lượng khoa học công nghệ



Dây chuyền sản xuất bún, phở của Công ty TNHH Liên Hạnh công nghệ của Nhật Bản và Hàn Quốc.

biết: Nhằm nâng cao giá trị gia tăng của hạt gạo Thái Bình, năm 2019 chúng tôi đã quyết định đầu tư sản xuất bún và phở. Hiện nay, sản phẩm bún tươi của Công ty đã được người tiêu dùng cả nước tin dùng; đặc biệt chúng tôi đã ký được đơn hàng sản xuất cung cấp cho nhà máy Samsung Bắc Ninh với sản lượng 180 tấn bún tươi/tháng. Tuy mới bước chân vào thị trường thực phẩm Fastfood, phải cạnh tranh với những "ông lớn" như Acecook, Masan, Colusa - Miliket, Micoem, Việt Hưng nhưng sản phẩm bún, phở ăn liền mang thương hiệu Vione của Công ty TNHH

## CÔNG ĐIỆN Về việc tăng cường công tác lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy lúa Xuân năm 2021

LTS: Ngày 7 tháng 1 năm 2021, UBND tỉnh ban hành Công điện số 01/CĐ-UBND về việc tăng cường công tác lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy lúa Xuân năm 2021. Nội dung như sau:

Theo nhận định của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia: Trong vụ Đông Xuân 2020 - 2021 tổng lượng mưa tháng, từ tháng 01 đến tháng 02 năm 2021 ở mức 10 - 30mm/tháng, có nơi trên 40mm/tháng, tháng 3 ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm (TBNN): 45 - 55mm/tháng; mực nước trên các lưu vực sông phổ biến ở mức xấp xỉ dưới TBNN. Mặt khác, theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2020 - 2021, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ tổng cộng 18 ngày, gồm 03 đợt: Đợt 1 (04 ngày): Từ 0 giờ 00' ngày 12/01/2021 đến 24 giờ 00' ngày 15/01/2021. Đợt 2 (08 ngày): Từ 0 giờ 00' ngày 26/01/2021 đến 24 giờ 00' ngày 02/02/2021. Đợt 3 (06 ngày): Từ 0 giờ 00' ngày 22/02/2021 đến 24 giờ 00' ngày 27/02/2021.



Ảnh minh họa

Trong thời gian lấy nước, mực nước tại Trạm Thủy văn Hà Nội được duy trì trong đợt 1 từ 1,8m trở lên, đợt 2 từ 2,0m trở lên; đợt 3 duy trì mực nước tại Trạm Thủy văn Sơn Tây từ 2,5m trở lên.

Để bảo đảm cung cấp đủ nguồn nước có chất lượng theo tiến độ đổ ải phục vụ gieo cấy lúa Xuân năm 2021 đúng lịch thời vụ trong mọi điều kiện; phấn đấu đổ ải cơ bản toàn bộ diện tích gieo cấy trọng đợt 2 (Từ ngày 26/01/2021 đến ngày 02/02/2021), Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:**
  - Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, khí hậu, tình hình nguồn nước, diễn biến khô hạn, độ mặn, kế hoạch sản xuất và lịch điều hành xả nước liên hồ chứa Hòa Bình - Thác Bà - Tuyên Quang.
  - Chủ trì, tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy lúa Xuân năm 2021 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình, các đơn vị cấp nước vận hành các công trình lấy nước, trữ nước và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; chỉ đạo Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Thái Bình, các đơn vị cấp nước vận hành các công trình lấy nước, trữ nước; Phối hợp với các địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc Đề án công tác thủy lợi phục vụ sản xuất vụ Xuân, vụ Hè năm 2021; bảo đảm việc lấy nước và trữ nước đáp ứng yêu cầu về chất lượng nước cho sản xuất và dân sinh.
  - Tổng hợp diện tích đổ ải, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh hàng ngày, đến khi kết thúc đổ ải (đạt 100% diện tích có nước).
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:**
  - Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ứng phó với biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn; khẩn trương thu hoạch nhanh gọn rau màu, cây vụ Đông đã đến kỳ thu hoạch. Đối với cây vụ Đông ưa lạnh chưa thu hoạch chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thực hiện khoanh khép kín vùng bảo vệ trong thời gian đổ ải.
  - Tập trung khơi thông, nạo vét hệ thống sông rạch, tăng khả năng trữ nước; tranh thủ lấy nước sớm một phần diện tích ngay từ đợt 1 xả nước của các hồ chứa Hòa Bình - Thác Bà - Tuyên Quang theo nguyên tắc "Vùng cao, xa lấy trước; vùng thấp, gần lấy sau".
  - Phân công cán bộ tăng cường xuống các địa phương chỉ đạo, đôn đốc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, các Hợp tác xã nông nghiệp tập trung tối đa nguồn nước, vận hành các trạm bơm trong kỳ triều cường trùng với lịch xả nước của liên hồ chứa thủy điện Hòa Bình - Thác Bà - Tuyên Quang; sẵn sàng phương án và có kế hoạch bổ sung các trạm bơm dã chiến, các phương tiện bơm tát khác để xử lý tình huống khi mực nước sông xuống quá thấp phải bơm cấp nước cho vùng cao thay thế các trạm bơm hiện có và cấp

nước cho vùng không còn khả năng lấy nước tự chảy. Địa phương nào không tích cực lấy, bơm nước đổ ải để diện tích cấy lúa Xuân chậm lịch thời vụ phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tổ chức kiểm tra, thường xuyên theo dõi lớp nước trên mặt ruộng, quản lý tốt bờ vùng, bờ thửa, hạn chế tối đa tổn thất nước do rò rỉ, thất thoát gây hạn cục bộ.

- Tổng hợp diện tích đổ ải, số lượng và công suất máy bơm hoạt động phục vụ bơm nước báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Qua Chi cục Thủy lợi) trước 14h00 hàng ngày (Thời gian từ ngày 12/01/2021 đến khi kết thúc đổ ải, đạt 100% diện tích có nước).

- Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Thái Bình:**

- Phân công cán bộ, công nhân thường trực 24/24 giờ tại vị trí công trình trong kỳ triều cường trùng với lịch xả nước của liên hồ thủy điện, khai thác triệt để khả năng mở công lấy nước vào hệ thống trong suốt thời gian đổ ải; khai thác tối đa khả năng tự chảy và vận hành các trạm bơm điện đổ ải đại trà; thường xuyên thử mặn, không để nước mặn xâm nhập vào nội đồng.

- Phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong công tác giải phóng dòng chảy, kiểm tra đồng ruộng, điều tiết dẫn nước trên hệ thống sông dẫn nhằm cấp nước kịp thời, phục vụ sản xuất; thực hiện nghiêm các biện pháp tưới tiết kiệm nước khi nguồn nước thiếu hụt.

- Tổng hợp diện tích đổ ải, số lượng và công suất máy bơm hoạt động phục vụ bơm nước báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Qua Chi cục Thủy lợi) trước 14h00 hàng ngày (Thời gian từ ngày 12/01/2021 đến khi kết thúc đổ ải, đạt 100% diện tích có nước).

- Đài Khí tượng Thủy văn Thái Bình:** Tăng cường dự báo, cảnh báo khí tượng, thủy văn, nhận định tình hình hạn hán, xâm nhập mặn thường xuyên cho các cơ quan liên quan và các địa phương để phục vụ chỉ đạo phòng, chống hạn hán vụ Xuân, vụ Hè năm 2021.

- Công ty Điện lực Thái Bình:** Phối hợp với các đơn vị thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, các địa phương chủ động nắm bắt nhu cầu về sử dụng điện trong từng giai đoạn của thời vụ, xây dựng và thực hiện phương án cung ứng điện liên tục, an toàn, bảo đảm sản xuất.

- Các đơn vị cấp nước:** Có kế hoạch, giải pháp cấp nước sinh hoạt cho nhân dân, theo dõi chặt chẽ và có phương án trữ nước bảo đảm đủ nước tưới để xử lý cấp nước cho nhân dân, không được để tình trạng thiếu nước sinh hoạt, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

- Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình và đề nghị Báo Thái Bình:** Theo chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia, thực hiện các biện pháp chống hạn, bảo đảm sản xuất hiệu quả.

Nhận Công điện này, yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và đề nghị Báo Thái Bình khẩn trương thực hiện.

Liên Hạnh đã nhanh chóng có chỗ đứng nhờ chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, giá thành hợp lý và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Cùng chung suy nghĩ với nhiều người tiêu dùng, bà Lưu Thủy Hằng, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư chia sẻ: Mỗi bữa sáng, gia đình tôi sử dụng sản phẩm bún tươi hoặc phở khô ăn liền của Công ty TNHH Liên Hạnh. Ngoài sự tiện lợi, ngon, không nhiệt như mì gói, gia đình tôi tin tưởng dùng sản phẩm ăn liền của Công ty vì được làm 100% từ gạo, không có chất phụ gia và quen thuộc với khẩu vị người dân chúng tôi. Sự thành công bước đầu của Công ty TNHH Liên Hạnh chính là ở chỗ doanh nghiệp đã sớm hoạch định hướng đi và chiến lược đầu tư đúng, trong đó có đầu tư về nhân sự và công nghệ. Trước khi quyết định xây dựng nhà máy sản xuất bún, phở, ban lãnh đạo Công ty đã cử nhiều cán bộ, nhân viên đi tập huấn, đào tạo. Đến nay, Công ty

có 40 cán bộ, nhân viên đạt trình độ cao đẳng, đại học, trên đại học chuyên ngành công nghệ thực phẩm, chế tạo máy và vận hành thiết bị công nghệ mới về chế biến thực phẩm. Công ty TNHH Liên Hạnh đã đầu tư 2 dây chuyền chế biến bún tươi, công suất 20 tấn bún/ngày; 2 dây chuyền chế biến phở ăn liền, công suất 5 tấn sản phẩm/ngày. Tất cả các máy móc và công nghệ đều của Hàn Quốc và Nhật Bản với tổng mức đầu tư gần 50 tỷ đồng. Đặc biệt, Công ty xây dựng và vận hành quy trình sản xuất khép kín, sản phẩm đạt chứng nhận HACCP Food Safety theo tiêu chuẩn ISO 22.000 - 2018. Ông Bùi Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết: Nhằm khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và đầu tư máy móc hiện đại vào sản xuất, Sở Công Thương đã chỉ đạo Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp nghiên cứu, đánh giá và lập đề án hỗ

trợ Công ty TNHH Liên Hạnh từ nguồn vốn khuyến công quốc gia để đầu tư dây chuyền sản xuất mới. Thực tế chứng minh, doanh nghiệp mạnh đầu tư cho công nghệ tự động hóa và khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất cho năng suất, hiệu quả kinh tế cao, nhất là tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm khi ra thị trường và bảo vệ môi trường. Sản phẩm có chất lượng tốt, giá thành hợp lý là thế mạnh để Công ty TNHH Liên Hạnh nhanh chóng chiếm lĩnh được thị trường. Năm 2020, doanh thu trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh bún, phở của Công ty ước đạt 13 tỷ đồng. Năm 2021, khi đưa 2 dây chuyền sản xuất bún khô, phở khô vào hoạt động, ngoài tiêu thụ nội địa, theo kế hoạch Công ty sẽ xúc tiến xuất khẩu vào thị trường các nước Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu, phấn đấu doanh thu đạt khoảng 50 tỷ đồng.

KHẮC DUẤN